

HUYỆN ỦY KIM ĐỘNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BẢN BIÊN TẬP

*

Số: 9/2023

BẢN TIN TỔNG HỢP

(Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 9 năm 2023)

TRONG SỐ NÀY

I. ĐIỂM TIN

1. Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam trao quà tại huyện.
2. Hội nghị lần thứ 18, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII.
3. Kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện khóa XX.
4. Hội nghị Tọa đàm các mô hình “Dân vận khéo”.
5. Tổng kết công tác giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2023-2024.
6. Hội nghị tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên Hội nông dân năm 2023.
7. Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023.
8. Tổ chức giải bơi các nhóm tuổi 2023.

II. VĂN BẢN BAN HÀNH TRONG THÁNG

III. TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY CHI BỘ THÁNG 9/2023

V. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ cơ sở, ấn hành theo Đề án “*Xây dựng và phát hành bản tin tổng hợp phục vụ sinh hoạt chi bộ*” của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trưởng Ban biên tập

TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG - ỦY VIÊN BTV HUYỆN ỦY

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

I. ĐIỂM TIN

1. Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam trao quà tại huyện

Sáng ngày 11/8/2023, tại Hội trường lớn của huyện, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng và Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn đến thăm, tặng quà và trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện.

Tại buổi làm việc, đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cùng các đại biểu đã trao 50 suất quà tặng nạn nhân chất độc da cam, mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng. Trao hỗ trợ xây dựng 01 nhà tình nghĩa, trị giá 50 triệu đồng cho ông Dương Văn Thừa ở xã Hiệp Cường, là nạn nhân chất độc da cam, tuổi cao, sức khỏe yếu, khó khăn về nhà ở.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao và sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc; đồng chí khẳng định Bộ Quốc phòng luôn đồng hành, ủng hộ hoạt động của Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin Việt Nam trong triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả của chất độc hóa học. Đồng chí đề nghị thời gian tới cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm của

các tầng lớp Nhân dân, phát huy mọi nguồn lực nhằm hỗ trợ, chăm sóc cho nạn nhân, gia đình nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn huyện.

2. Hội nghị lần thứ 18, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII

Sáng ngày 10/8/2023, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị lần thứ 18 để quán triệt, triển khai một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh và một số nội dung, chương trình quan trọng khác.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Thái Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt, triển khai: Kế hoạch số 208-KH/TU ngày 07/7/2023 về tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 50-KH/TW ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả” giai đoạn 2023-2026; Kế hoạch số 209-KH/TU ngày 7/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đến 2026; Nghị quyết số 39-NQ/TU ngày 30/6/2023 về thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn không là người địa phương giai đoạn 2023 - 2025 và 2025 - 2030.

Theo đó, trong Kế hoạch số 209-KH/TU, ngày 7/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, xác định mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh sẽ giảm tối thiểu 10% đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2021, chấm dứt số hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị đảm bảo tự chủ tài chính), phần đầu có tối thiểu 20% đơn vị tự chủ tài chính; 100% đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác có đủ điều kiện hoàn thành chuyển đổi thành Công ty Cổ phần; tiếp tục giảm bình quân 10% chi trực tiếp từ NSNN cho đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn 2016-2020. Nghị quyết cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2036 sẽ hoàn thành mục tiêu giảm tối thiểu bình quân toàn tỉnh 10% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ NSNN so với năm 2021. Trong việc quản lý biên chế và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, cùng với thực hiện tinh giản biên chế, bố trí người làm việc đảm bảo theo vị trí việc làm, đồng thời rà soát, sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ viên chức theo vị trí việc làm, đảm bảo tinh gọn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập...

Đối với Nghị quyết số 39-NQ/TU ngày 30/6/2023 về thực hiện chủ trương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn không là người địa phương giai đoạn 2023 - 2025 và 2025 - 2030. Với mục tiêu chung tạo chuyển biến căn bản về nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của chủ trương Bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND không là người

địa phương, qua đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhất là trong giai đoạn 2023-2025 và 2025-2030; đồng thời khuyến khích thực hiện đối với chức danh khác trong thường trực Đảng ủy cấp xã, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của cơ sở, tránh tình trạng cục bộ địa phương, lợi ích nhóm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở cơ sở, cũng như nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương TSVM. Nghị quyết đặt ra mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2023-2025: có ít nhất 30% Bí thư đảng ủy và ít nhất 10% Chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương; đồng thời phân đầu có 100% bí thư đảng ủy, trên 50% Chủ tịch UBND cấp xã không là người địa phương trong giai đoạn 2025-2030.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Bùi Văn Phúc - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện quán triệt, triển khai Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 24/5/2023 về thực hiện Kế luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030. Trong đó xác định mục tiêu giai đoạn 2023-2025 sẽ hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã có đồng thời 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định. Giai đoạn 2026-2030 sẽ hoàn thành tổ chức, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã còn lại có đồng thời 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100%

quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định; khuyến khích các địa phương chủ động đề xuất tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tinh gọn, phù hợp với thực tiễn. Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu từ nay đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên cơ bản đạt tiêu chuẩn thành phố trực thuộc Trung ương, gồm có 6 đô thị; giai đoạn 2030-2037 là thành phố trực thuộc Trung ương với 3 quận, 2 thành phố và 5 thị xã trực thuộc thành phố; giai đoạn 2037-2050: Hưng Yên là thành phố trực thuộc Trung ương với 10 đô thị hành chính và 10 quận trực thuộc...

Đây là những văn bản quan trọng để cấp ủy, chính quyền các cấp nhất quán quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân đồng thuận trong thực hiện các chủ trương bố trí, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các đơn vị hành chính cấp xã, đội ngũ viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện chủ trương bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND xã, thị trấn không là người địa phương. Qua đó, góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở nhằm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở địa phương trong sạch vững mạnh.

3. Kỳ họp thứ Chín - HĐND huyện khóa XX

Sáng ngày 22/8/2023, tại hội trường lớn của huyện, Thường trực HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ Chín.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện lãnh đạo UBND huyện trình bày 04 tờ trình về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các Dự án: Hạ tầng kỹ thuật đấu giá đất giãn dân làm nhà ở xã Toàn Thắng; Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới số 2 thị trấn Lương Bằng; Hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Hùng An; Hạ tầng kỹ thuật đấu giá sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Đồng Thanh. Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án lần này theo biến động tăng giá vật liệu xây dựng, nhiên liệu, nhân công của thị trường. Với tinh thần tập trung, dân chủ, các đại biểu tham dự hội nghị đã nhất trí cao với nội dung báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp và biểu quyết thông qua.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phạm Thái Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cấp, ngành, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cần tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà cấp ủy, chính quyền các cấp đề ra trong năm 2023.

4. Hội nghị tọa đàm các mô hình “Dân vận khéo”

Sáng ngày 01/8/2023, Ban Chỉ đạo huyện về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” tổ chức hội nghị

tọa đàm và biểu dương, khen thưởng các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu giai đoạn 2021 - 2023.

Toàn huyện đã xây dựng được 95 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó có 40 mô hình hoạt động hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, với nhiều cách làm hay, sáng tạo mang lại hiệu quả thiết thực, tạo đồng thuận trong nhân dân, tiêu biểu như: Mô hình vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao theo hướng Vietgap của Khối dân vận xã Đồng Thanh; Mô hình vận động nhân dân giải phóng mặt bằng cụm công nghiệp của chi bộ thôn Cốc Khê, xã Phạm Ngũ Lão; Mô hình tự quản bảo đảm trật tự ATGT của Hội cựu chiến binh thị trấn Lương Bằng và Hội cựu chiến binh xã Chính Nghĩa... Các mô hình đã góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân.

Tại hội nghị, nhiều nội dung được đưa ra trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp nhằm duy trì, phát triển, nhân rộng hơn nữa hiệu quả từ các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu, cách làm hay sáng tạo, hiệu quả. Nhân dịp này 13 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2023 được Ban Thường vụ Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện biểu dương, khen thưởng.

5. Tổng kết công tác giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023, triển khai nhiệm vụ năm học mới 2023-2024

Sáng ngày 25/8/2023, tại Hội trường lớn của huyện, UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục

- đào tạo năm học 2022 - 2023 và triển khai nhiệm vụ năm học 2023 - 2024.

Năm học 2022 - 2023, huyện tiếp tục duy trì ổn định hệ thống mạng lưới cơ sở giáo dục ở các cấp học, đáp ứng cơ bản nhu cầu học tập của con em nhân dân trong huyện. Công tác chỉ đạo, quản lý của các cấp, các ngành có sự thống nhất, các cuộc vận động và phong trào thi đua của ngành được duy trì thường xuyên; tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục theo hướng tăng cường phân cấp, giao quyền tự chủ; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ được duy trì bền vững; 100% giáo viên các cấp học đạt chuẩn, tỷ lệ giáo viên có trình độ trên chuẩn tăng. Phối hợp làm tốt công tác xã hội hóa, quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy và học tập trong các nhà trường. Đến nay, toàn huyện có 34/44 trường học đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 77,3%.

Toàn ngành có gần 30 đề tài, sáng kiến kinh nghiệm được công nhận; trên 70 giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi các cấp, trên 200 học sinh đạt giải học sinh giỏi các cấp; 38/44 tập thể lao động tiên tiến; 6/44 tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 01 tập thể và 01 cá nhân được Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng Bằng khen; 03 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; 01 tập thể và 20 cá nhân được Sở Giáo dục & Đào tạo tặng Giấy khen; 13 giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh được UBND huyện tặng Giấy khen; 155 tập thể, cá nhân được UBND huyện công nhận tập thể Lao động tiên tiến và Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

Phát huy những kết quả đạt được, năm học mới 2023 - 2024, ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tham mưu quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động về giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, kỹ năng nghề nghiệp, cho học sinh. Đổi mới công tác quản lý giáo dục. Tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu....

6. Hội nghị tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật cho hội viên Hội nông dân năm 2023

Sáng ngày 04/8/2023, tại Trung tâm Chính trị huyện, Hội Nông dân huyện phối hợp với Trung tâm tư vấn pháp luật, pháp lý Hội nông dân tỉnh Hưng Yên tổ chức tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật năm 2023 cho 90 học viên là chủ tịch hội nông dân các xã, thị trấn, chi hội trưởng các thôn.

Tại buổi tập huấn, các học viên đã được nghe báo cáo viên Trung tâm tư vấn pháp luật, pháp lý Hội nông dân tỉnh truyền đạt: những nội dung cơ bản về Luật dân chủ ở cơ sở; công tác thu gom vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật trên đồng rộng; tuyên truyền về các quy định sản xuất, buôn bán cây trồng, thức ăn chăn nuôi; thu hoạch, sơ chế, bảo quản chế biến, thương mại và quản lý chất lượng sản phẩm cây trồng; những Quy định về những hành vi bị cấm và xử lý vi phạm luật an toàn thực phẩm, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Đợt tập huấn đã góp phần trang bị kiến thức, hiểu biết, kỹ năng tuyên truyền thực hiện Luật dân chủ ở cơ sở, bảo vệ môi trường, tổ chức sản xuất, chăn nuôi an toàn cho cán bộ hội cơ sở.

7. Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023

Sáng ngày 23/8/2023, tại hội trường lớn, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2023.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố các Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập KVPT huyện năm 2023. Các thành viên Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện đã phổ biến, quán triệt một số nội dung chính của Chỉ thị số 65/CT-UBND ngày 10/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; Chỉ thị số 1858/CT-BCH của Bộ CHQS tỉnh; phổ biến ý định diễn tập và báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập KVPT huyện; báo cáo công tác chuẩn bị, ý định diễn tập thực binh xử lý tình huống A2. Các đại biểu đã trung thảo luận, thống nhất nội dung, phương pháp tổ chức cuộc diễn tập; thành phần, lực lượng tham gia diễn tập nhằm bảo đảm chất lượng, đúng kịch bản, thời gian, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thái Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT huyện nhấn mạnh diễn tập KVPT huyện là một nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân

dân trong huyện, đồng chí yêu cầu từng thành viên Ban tổ chức diễn tập và các đơn vị, địa phương cần nhận thức sâu sắc, rõ ràng vai trò, chức năng, nhiệm vụ đã được giao; nắm vững nội dung, kế hoạch diễn tập để tập trung thời gian, nhân lực, nguồn lực, chủ động triển khai làm tốt công tác chuẩn bị về lực lượng, cơ sở, vật chất, vũ khí trang bị và tổ chức tập huấn cho các thành phần tham gia diễn tập, đảm bảo cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra...

8. Tổ chức giải bơi các nhóm tuổi thiếu niên, nhi đồng huyện năm 2023

Sáng ngày 4/8/2023, Ban Chỉ đạo hoạt động hè huyện đã tổ chức giải bơi các nhóm tuổi thiếu niên, nhi đồng huyện năm 2023, tại bể bơi Quê Hương thuộc công ty TNHH cộng đồng 18/4, xã Thọ Vinh.

Đây là giải bơi thường niên được tổ chức vào dịp hè, nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu niên, nhi đồng hướng đến việc rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi. Qua đó, tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống đuối nước, đặc biệt là đối với trẻ em trong các dịp hè; đẩy mạnh phong trào luyện tập thể thao, rèn luyện sức khỏe của nhân dân trên địa bàn huyện nói chung và thanh thiếu niên nói riêng.

Tham gia giải bơi có trên 50 vận động viên đến từ 17 xã, thị trấn trong huyện, tuổi từ 8 đến 15, thi đấu theo 4 nhóm tuổi cho cả nam và nữ. Các vận động viên thi bơi tự do ở cự ly 20m dành cho lứa tuổi nhi đồng và 30m cho

lứa tuổi thiếu niên. Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho 08 vận động viên có thành tích tốt, trong đó có 04 vận động viên nam và 04 vận động viên nữ thuộc các nhóm tuổi khác nhau.

II. VĂN BẢN BAN HÀNH TRONG THÁNG

1. Kế hoạch số 108-KH/HU ngày 03/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch số 209-KH/TU ngày 07/7/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2026.

2. Kế hoạch số 109-KH/HU ngày 03/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TU ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới.

3. Kế hoạch số 110-KH/HU ngày 03/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, đối ngoại trong tình hình mới.

4. Kế hoạch số 115-KH/HU ngày 23/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 24/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 48-KL/TU ngày 30/01/2023 của Bộ

Chính trị tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

5. Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 03/8/2023 của UBND huyện về tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Kim Động năm 2023.

6. Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 04/8/2023 của UBND huyện về triển khai Đề án thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt khu dân cư trên địa bàn huyện Kim Động đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

7. Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 09/8/2023 của UBND huyện về triển khai cung cấp 02 dịch vụ công liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp, mai táng phí, hỗ trợ mai táng trên địa bàn huyện Kim Động.

III. TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH

Để việc học và làm theo Bác hiệu quả hơn ở mỗi chi bộ

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” và “Lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới”. Bởi vậy, học tập và làm theo gương Bác qua những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến đang được thực hiện ở nhiều cấp uỷ, tổ chức đảng. Vậy làm sao để phương pháp này phát huy hiệu quả thiết thực?

Thời gian gần đây, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở nhiều chi bộ thường diễn ra dưới hình thức phân công đảng viên sưu tầm những câu chuyện về gương điển hình tiên tiến của địa phương để đọc, nghe trong các kỳ sinh hoạt chi bộ. Hình thức này phù hợp với nội dung chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", đó là: "Đẩy mạnh việc phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tuyên truyền, nhân rộng các tấm gương, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác".

Ưu điểm của cách làm này đó là giới thiệu được những tấm gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong học và làm theo gương Bác, xuất phát từ thực tiễn cuộc sống và công tác. Tuy nhiên, ở góc độ khác có thể thấy, đây mới chỉ là việc thuần túy kể lại thành tích, chưa có tác dụng khích lệ, động viên mỗi cán bộ, đảng viên học tập, làm theo. Trong mỗi câu chuyện đều có phần bài học kinh nghiệm để đề nghị đảng viên trong chi bộ học tập, làm theo, nhưng hiệu quả như thế nào thì hoàn toàn phụ thuộc vào nhận thức và ý chí của từng đảng viên. Chi ủy cũng không có kế hoạch theo dõi, giám sát cán bộ, đảng viên học tập, làm theo như thế nào. Có người nghĩ đơn thuần, sưu tầm câu chuyện, kể và nghe trong sinh hoạt chi bộ như vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí

Minh. Mặt khác, những câu chuyện về người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác nêu trên đều đã được các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị khen thưởng, biểu dương, tuyên truyền phổ biến qua nhiều kênh thông tin để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết đến. Vì thế hình thức học tập và làm theo Bác như các chi bộ đang thực hiện còn hơi máy móc, kém hiệu quả và không gây hứng thú, không có tác dụng khích lệ, động viên cán bộ, đảng viên.

Trong Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị đã nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW còn bộc lộ một số hạn chế: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa kịp thời, chưa sát thực tế; một số người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, đơn vị chưa thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm, còn thụ động, trông chờ, ỷ lại, thiếu sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị. Việc tu dưỡng, rèn luyện, làm theo Bác, nhất là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt người đứng đầu chưa thường xuyên; một số cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, vi phạm pháp luật. Việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW gắn với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các khâu đột phá, các vấn đề cấp bách, bức xúc còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch có lúc còn bị động, kết quả chưa cao. Việc phát hiện, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo Bác chưa kịp thời, thiếu sức thuyết phục.

Công tác đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa mạnh mẽ; tự phê bình và phê bình có nơi, có lúc còn hình thức; tình trạng thiếu tự giác nhận khuyết điểm, đổ lỗi, nể nang, né tránh, ngại va chạm còn diễn ra ở nhiều nơi. Công tác kiểm tra, giám sát của nhiều cấp uỷ đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt, phạm vi, đối tượng còn hẹp, hiệu quả cảnh báo, phòng ngừa vi phạm chưa đạt yêu cầu”.

Để việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đạt hiệu quả thiết thực, Kết luận 01-KL/TW cũng nêu rõ, cần phải quán triệt, tập trung làm tốt ba nội dung: *Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên*. Trong Kết luận đã nêu rõ 7 nhóm nhiệm vụ yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên tập trung thực hiện.

Trên cơ sở đó, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi chi bộ đạt hiệu quả thiết thực hơn, cần thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Về học tập

Thứ nhất, cần tiếp tục quán triệt, giáo dục đảng viên trong chi bộ nâng cao nhận thức về giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc và trách nhiệm thiết thân của mỗi cán bộ, đảng viên. Vì đảng viên có nhận thức sâu sắc một vấn đề thì giải quyết vấn đề đó mới đạt hiệu quả

cao; xác định rõ một công việc thì hoàn thành công việc đó mới đạt kết quả tốt nhất.

Thứ hai, duy trì hình thức kể những mẫu chuyện về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hằng năm của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hoặc kể gương điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân ở địa phương đã được tổ chức có thẩm quyền công nhận. Qua đó liên hệ đưa ra những nội dung làm theo thiết thực nhất để thảo luận, trao đổi trong chi bộ. Quan trọng là phải thống nhất được quan điểm về nội dung làm theo - điểm mới mà trong hình thức sinh hoạt chi bộ vừa nêu trên chưa có, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và sự hứng thú của đảng viên trong học tập và làm theo gương Bác. Đồng thời, đây cũng là một giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thứ ba, việc phân công đảng viên trong chi bộ sưu tầm, kể chuyện về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, hoặc kể gương điển hình tiên tiến cần có phương pháp khoa học, đảm bảo hài hoà, cân đối với từng đảng viên. Tránh tình trạng có đảng viên tham gia nhiều lần, có đảng viên ít tham gia, thậm chí không chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, sưu tầm, chỉ thụ động nghe lại. Việc đó sẽ dẫn đến nguy cơ phát sinh tình trạng trì trệ, lười học tập, suy nghĩ trong đảng viên.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã căn dặn: Một dân tộc, một đảng viên và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay và ngày mai vẫn được mọi người yêu mến và ca ngợi, nếu

lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân. Bởi vậy, rèn luyện và tu dưỡng đạo đức cách mạng hằng ngày, là việc nên làm của mỗi cán bộ, đảng viên.

2. Về làm theo

Thứ nhất, cấp ủy chi bộ căn cứ tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và nhiệm vụ chính trị của chi bộ hằng năm để xây dựng kế hoạch làm theo. Theo đó mỗi cán bộ, đảng viên tự xây dựng kế hoạch làm theo cụ thể, thực hiện nghiêm túc, thực chất, định kỳ báo cáo kết quả với chi bộ. Cán bộ, đảng viên có trách nhiệm càng cao thì càng phải tích cực và gương mẫu nêu gương làm theo. Cấp ủy có kế hoạch theo dõi, giám sát, biểu dương kịp thời để khích lệ kết quả làm theo của từng cán bộ, đảng viên và tập thể chi bộ, nhằm tạo cho cán bộ, đảng viên thường xuyên duy trì ý thức học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh trong công tác và đời sống.

Thứ hai, lấy kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cá nhân và tập thể hằng năm; thông qua đó phát hiện những điển hình tiên tiến để tuyên truyền, nhân rộng.

Với tinh thần “tự soi, tự sửa”, mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên sẽ nỗ lực, cố gắng hơn mỗi ngày trong học tập và làm theo gương Bác Hồ, để nhân rộng, lan toả những cái hay, cái đẹp trong xã hội như Bác hằng mong muốn.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Trung ương

IV. NHIỆM VỤ TRONG TÂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY CHI BỘ THÁNG 9/2023

1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và các biện pháp nhằm duy trì, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng chi bộ, tổ chức Đảng 4 tốt; đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

2. Tập trung chỉ đạo công tác chăm sóc lúa mùa; phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão. Tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong nhân dân. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho khai giảng năm học mới 2023 - 2024.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện Kế hoạch số 115-KH/HU ngày 23/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kế hoạch số 194-KH/TU ngày 24/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 48-KL/TU ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030; Quy định số 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ.

Tuyên truyền, hưởng ứng các cuộc thi Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023 - 2024; cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tổ quốc bên bờ sóng” lần thứ II...

4. Tiếp tục tuyên truyền các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư mới kiểu mẫu; thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh; phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm, sự kiện trong tháng: Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9), Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9), 62 năm Ngày Bác Hồ về thăm xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động (16/9/1961-16/9/2023), Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9), Ngày Việt Nam là thành viên chính thức của Liên hiệp quốc (20/9)... gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

5. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; tăng cường công tác tuần tra cảnh giới, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

V. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Hiệu quả từ Mô hình “Chung tay cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn” của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên xã Mai Động

Nhằm giúp đỡ những trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phấn đấu vươn lên trong học

tập, rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi. Ban Chấp hành Đoàn xã Mai Động đã tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện mô hình “Chung tay cùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn”.

Để mô hình được triển khai thực hiện hiệu quả, Ban Chấp hành Đoàn xã đã tích cực tuyên truyền, lan tỏa hoạt động, ý nghĩa của mô hình trên hệ thống loa truyền thanh, trang Fanpage, Facebook của Đoàn xã; phân công các thành viên theo từng địa bàn tập trung nắm bắt điều kiện, hoàn cảnh của từng em để kịp thời theo dõi, có biện pháp giúp đỡ.

Hàng năm, phối hợp với ngành, đoàn thể địa phương kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn xã quyên góp, ủng hộ tạo nguồn hỗ trợ, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên cho các em vào các dịp: Tết Trung thu, Tết thiếu nhi 01/6, Tết Nguyên Đán và ngày truyền thống của Đoàn. Sau gần 3 năm hoạt động, mô hình đã hỗ trợ cho trên 70 lượt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tặng 17 chiếc xe đạp cho 17 em học sinh trị giá trên 27 triệu đồng; tặng 03 máy tính bảng, sim 3G cho 03 em học sinh theo Chương trình “Sóng và máy tính cho em”. Vận động xã hội hóa được gần 50 triệu đồng tổ chức đêm hội trăng rằm, 170 triệu đồng xây dựng sân bóng đá Thanh thiếu nhi tại thôn Hạnh Lâm và trên 40 triệu đồng xây dựng công trình thanh niên “Làm lan can khu vực ao cá Bác Hồ” dài gần 100m.

Thời gian tới, Ban Chấp hành Đoàn xã tiếp tục phối hợp, tham mưu với đầy mạnh công tác tuyên truyền, vận

động phát huy hiệu quả mô hình, không chỉ giúp đỡ các em có hoàn cảnh khó khăn mà còn hỗ trợ những trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn để các em có điều kiện học tập và vươn lên trong cuộc sống.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Huyện ủy